

สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเครือข่ายดงหลวง  
๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนร่มเกล้า

กลุ่มสาระ	กิจกรรม	สถานที่	หมายเหตุ
ปฐมวัย	๑.การปั้นดินน้ำมัน	อาคาร ๓ ชั้น ๑ ห้องอนุบาล ๒/๑	
	๒.การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ กระดาษ	อาคาร ๓ ชั้น ๑ ห้องอนุบาล ๑, ๒/๒	
กลุ่มวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.	๑.การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ๒.การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ๓.การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ๔.การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ๕.การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ๖.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)	อาคารโรงยิม	
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๑.กิจกรรมภาพยนตร์สั้น	อาคาร ๓ ชั้น ๒ ห้องคอมฯ ๒	
	๒.มารยาทไทย	ห้องสมุด	
กลุ่มศิลปะ (ทัศนศิลป์)	๑.การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ๒.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ๓.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ๔.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ๖.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ๗.การแข่งขันประติมากรรม (นูนต่ำ, นูนสูง, ลอยตัว)	อาคารอนุบาลประสงค์	
กลุ่มศิลปะสาระดนตรี-นาฏศิลป์	๑.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ๒.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ๓.การแข่งขันร้องเพลงสากล ๔.การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ๕.การแข่งขันมายากล	อาคารอนุบาลประสงค์ (ห้องดนตรี)	
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)	๑.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ๒.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ๓.การแข่งขันการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ, กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ) ๔.การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบแห้ง, แบบชื้น,) ๕.การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้	อาคารร่มเกล้า	
	๕.การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ๖.การแข่งขันทำอาหารคาวหวานจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)	อาคาร ๔ ชั้น ๑ (ข้างศูนย์วิทยุ)	

กลุ่มสาระ	กิจกรรม	สถานที่	หมายเหตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)	๑.การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ๒.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ๓.การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ๔.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor	อาคาร ๓ ชั้น ๒ ห้องคอมฯ ๑	
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด -การผูกเงื่อน เดินทรงตัว โยนบอล -การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย	ลานร่มไทร	
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการ ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-๖	อาคาร ๕ ชั้น ๒ (ห้อง ป.๔)	
	กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการ ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-๓	อาคาร ๕ ชั้น ๒ (ห้อง ม.๑/๑)	
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)	ทุกกิจกรรม	โรงอาหาร	
อำนวยการ/การเงิน	-ส่งผลการแข่งขัน -อื่นๆ	ห้องประชุมเล็ก	